

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì Hội nghị phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, cơ quan về Chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học, mô hình và giải pháp phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban Chỉ đạo Tây Bắc trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Tây Bắc là địa bàn chiến lược rộng lớn, đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước. Đây là chiến khu cách mạng, là nơi sinh sống của hơn 30 dân tộc anh em với truyền thống văn hóa, lịch sử quý báu. Tuy đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, tập trung đầu tư, nhưng hiện nay Tây Bắc vẫn là vùng khó khăn nhất, với tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước và là một trong những vùng mà thực tiễn phát triển đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, nóng bỏng nhất. Vì vậy, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Bắc, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp đã ban hành; chú trọng giải pháp về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để thúc đẩy Tây Bắc phát triển bền vững, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân các dân tộc trong vùng.

2. Xây dựng và triển khai Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc là yêu cầu bức thiết. Đây là Chương trình nghiên cứu tổng thể, ứng dụng triển khai có quy mô lớn và toàn diện, phức tạp, đòi hỏi các Bộ, cơ quan, địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, các luận cứ, mô hình, giải pháp khoa học - công nghệ cụ thể, phục vụ thiết thực cho sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.

3. Đồng ý với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện

Khoa học xã hội Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan về việc Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì tổ chức xây dựng và triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

Đây là trách nhiệm, là cơ hội để Đại học Quốc gia Hà Nội phát huy thế mạnh về nghiên cứu và lợi thế về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của vùng. Trước mắt, Đại học Quốc gia Hà Nội cần khẩn trương lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân 14 tỉnh vùng Tây Bắc; tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh bản Thuyết minh Đề cương nghiên cứu của Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thuyết minh Chương trình phải xác định rõ mục tiêu, nội dung nghiên cứu; các nhóm sản phẩm cụ thể phải có tính ứng dụng cao, có hiệu quả thiết thực, cụ thể; các mô hình triển khai ứng dụng phải phù hợp với đòi hỏi cụ thể của sản xuất và đời sống của nhân dân, khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển vùng Tây Bắc.

Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức tốt lực lượng nghiên cứu; phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùng, tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Chính phủ, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2013 đến năm 2015.

4. Thành lập Hội đồng tư vấn gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế để tư vấn cho Ban Chủ nhiệm Chương trình, đảm bảo các chủ trương và giải pháp về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan được triển khai đầy đủ, hiệu quả, không trùng lặp; kế thừa kết quả của các chương trình, đề án nghiên cứu trước đó về vùng Tây Bắc.

5. Bộ Tài chính bố trí ngân sách thực hiện Chương trình từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học - công nghệ; hướng dẫn Đại học Quốc gia Hà Nội xác định các nhiệm vụ cụ thể và kế hoạch kinh phí thực hiện hàng năm theo quy định hiện hành; đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu quả, thiết thực; chú trọng huy động nguồn lực từ các nguồn hợp pháp khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh khu vực Tây Bắc;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- BCD Tây Bắc, Đại học Quốc gia Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), HĐC. *105*

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Hữu Vũ**